



แถลงการณ์สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการดูแลประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมมองของสมาคมนักปกครอง ฯ

สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคล และเป็นสมาคมที่
พิทักษ์ผลประโยชน์และรักษาสถานภาพของสถาบันนักปกครอง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีสมาชิกทั่วประเทศจำนวนกว่า 26,000 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญงานด้าน
การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้จำนวนหลายท่าน สมาคม ฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยในรอบหลายปีที่ผ่านมารัฐบาล
ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยส่งกำลังทหารและทุ้มงบประมาณเข้าไปในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพราะยังปรากฏว่ามีการก่อเหตุร้ายต่างๆ ขึ้นรายวัน เป็นผลให้มีการเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจำนวนมาก

สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานฝ่ายปกครอง
โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ควรมีบทบาทในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากกว่าใน
ปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันบทบาทอยู่ที่ทหารและ ศอ.บต. ซึ่งไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพราะ
กระทรวงมหาดไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพจำนวนมาก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกำลังของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ปัจจุบันกรมการปกครองได้มีการบรรจุอัตรากำลังของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลง
ไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น จึงน่าจะเป็นแกนหลักของฝ่ายปกครองที่จะเข้าไปพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงต่าง ๆ ตลอดจน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็มีกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ที่ให้อำนาจในการดูแลความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นว่า
กระทรวงมหาดไทย สมควรจะเร่งบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เข้มข้นมากกว่านี้ โดยผนึกกำลังส่วนราชการส่วนกลางให้เป็นหนึ่งเดียว ไปสนับสนุนงาน
ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

๑. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนให้สามารถช่วยตนเอง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างจริงจัง ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าชัยชนะอยู่ที่หมู่บ้าน

๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับกองกำลังประจำถิ่น โดยมี อส. ชรบ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รวมถึงพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งไว้ กองอาสารักษาดินแดนอาจจะจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนส่วนหน้าขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชน

๓. ต้องให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจเป็นส่วนสนับสนุน จัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้มากเป็นพิเศษกว่าพื้นที่อื่นที่ไม่มีเหตุการณ์ เป็นต้น

จึงขอเสนอกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป ทั้งนี้ หากกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้สมาคมนักปกครอง ฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว สมาคม ฯ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

พันโท

(กมล ประจวบเหมาะ)

นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕